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สื่อ ประเด็นข่าว 

 มลพษิ กทม. 

นสพ.ทุกฉบบั  
ทวีีทุกช่อง 

  -เสนอข่าว กรมควบคุมมลพิษ รายงานสถานการณฝ์ุ่ นละออง วันที่ 23 มค.62  อากาศในช่วงเช้า อากาศลอยตัวได้ดี

ขึ้นลมพัดแรงขึ้น ส่งผลท าให้สถานการณ์ PM 2.5 พ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในวันนี้  23 มกราคม 2562 
ปริมาณฝุ่ นละออง PM 2.5ลดลงทุกพ้ืนที่ ปริมาณฝุ่ นละอองเกินค่ามาตรฐาน มี 14 พ้ืนที่ โดยพ้ืนที่ริมถนนเกนิค่า
มาตรฐาน 9 สถานี  ส่วนพ้ืนที่ทั่วไป เกนิค่ามาตรฐาน 5 สถานี 

สยามรัฐ มตชิน 

เดลินวิส ์โพสตทู์เดย์ 

แนวหน้า 

  -เสนอข่าว ภายหลังจากที่ พล.อ.ประยุทธ ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงการณ์ถึงสถานการณ์ฝุ่ นละออง PM 2.5 
เกนิค่ามาตรฐาน ซึ่งให้ด าเนินการมาตรการเร่งด่วนโดยในข้อ 8 ระบุว่า รณรงคไ์ม่ให้ตดิเคร่ืองยนต์ขณะจอดในสถานที่

ราชการ โรงพยาบาล โรงเรียน และพ้ืนที่ที่มีมลพิษสงู แต่ปรากฏว่าภายในท าเนียบฯ ทุกคร้ังที่มีการประชุม ครม. ทุก

สปัดาห์และการประชุมอื่นๆ รถยนตข์องผู้ตดิตามและรถติดตามขบวนของรองนายกฯและรัฐมนตรีคนอื่นๆที่น ารถมา

จอดจะตดิเครื่องยนตร์อไว้เป็นประจ าทั้งนี้นายกฯ ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ต ารวจประจ าท าเนียบรัฐบาล ไปแจ้งคนขบัรถที่

ตดิเครื่องยนตทุ์กคนัให้ดบัเคร่ืองยนตใ์นทนัที 

ไทยโพสต ์เดลนิิวส ์  -เสนอข่าว พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย กล่าวว่า คณะกรรมการควบคุมมลพิษก าลังตดิตามสถานการณอ์ยู่ 

โดยสถานการณ์ในขณะนี้  ประชาชนอาจจะมีผล กระทบบ้าง แต่ไม่ถึงขั้นจะต้องมีมาตรการพิเศษ ส่วนใหญ่มีค่าฝุ่ น

ละอองเกนิ 50 แต่ไม่ถึง 100  มีเพียงพ้ืนที่เดียวที่เกนิ 100 ซึ่งจะใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น พ.ร.บ. ของกระทรวง
สาธารณสุข ที่ผวจ.และผู้บริหารท้องถิ่นจะเข้าไปดูแล โดยมีมาตรการต่าง ๆ ไม่ให้เกิดฝุ่ นละอองมาก นอกจากนี้

หน่วยงานต่าง ๆ จะลงไปตรวจสอบสภาพเคร่ืองยนตท์ี่ไม่สมบูรณ ์พร้อมระงับไม่ให้ใช้งาน ส่วนฝุ่ นละอองที่เกดิจากการ

เผาไหม้นั้น จะควบคุมไม่ให้มีการเผา รวมถึงความพยายามท าฝนเทียม ส่วนพ้ืนที่ไหนที่มีค่าฝุ่ นละอองสูงจะให้

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปแจกหน้ากากอนามัย และให้ค าแนะน าประชาชนโดยเฉพาะในกลุ่มเดก็ คนชรา ที่ต้องอยู่ใน

พ้ืนที่โล่งแจ้ง 

ไอเอน็เอน็     -เสนอข่าว นายสุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. เปิดเผยกรณีที่มีการส่งต่อข้อมูลทั้ง ข้อความ รูปภาพ ในสื่อสังคม

ออนไลน์ที่ระบุว่า เป็นผลกระทบที่เกดิจากฝุ่ นละอองขนาดเลก็ PM 2.5 ท าให้เกดิอาการแพ้ มีผื่นขึ้น และเป็นโรคต่าง 
ๆ  ซึ่งไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด  โดยก่อนที่จะอ่านข่าว ข้อมูล รูปภาพ หรือ จะส่งต่อผ่านสื่อสงัคมออนไลน์ อยากให้
ประชาชนตรวจสอบที่มาของข้อความดังกล่าวก่อน ว่า มีข้อมูลมากจากที่ใด ใครเป็นผู้ให้ข้อมูล มีความน่าเชื่อถือ

หรือไม่    ทั้งนี้  ประชาชนสามารถตรวจสอบว่าแพทย์ดังกล่าวมีตัวตนจริงหรือไม่ ด้วยการเข้าไปยังเวบ็ไซต์ของแพทย
สภา หรือโทรติดต่อสอบถามได้โดยตรง ส่วนเร่ืองอาการ หรือ ผลกระทบที่เกิดขึ้ นจากฝุ่ น หากมีข้อสงสัยสามารถ
สอบถามกบัหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสขุได้  

มตชิน เดลนิิวส ์ 
โพสตทู์เดย์ 

มตชินออนไลน ์
ผู้จัดการออนไลน ์

   -เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธบิดีกรมอนามัย กล่าวว่า ตามที่มีการรายงานข่าวว่า ให้กระทรวงสาธารณสขุ 
เป็นผู้ออกประกาศควบคุมสถานการณ์หาค่าฝุ่ นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 วิกฤติรุนแรง นั้นเป็นความเข้าใจที่

คลาดเคลื่อน ซึ่งตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 จะมีมาตรา 9 ที่ให้อ านาจ
นายกรัฐมนตรีเป็นผู้มอี านาจตามที่เหน็สมควร เมื่อมเีหตฉุุกเฉินหรืออนัตรายต่อสขุภาพ และชีวิตของสาธารณชนที่เกดิ

จากภัยธรรมชาต ิหรือการแพร่กระจายของมลพิษ ซึ่งในการหารือร่วมกบั คพ. เมื่อวันที่ 21 ม.ค. ที่ผ่านมา มีข้อสรุปว่า 
ภาวะวิกฤติที่เข้าข่ายอนัตรายต่อสขุภาพ คือ มีค่าฝุ่ น PM 2.5 เกนิ 90 มคก./ลบ.ม. ต่อเนื่องเป็นเวลา 3 วัน และ
ครอบคลุมเกนิคร่ึงหนึ่งของพ้ืนที่กรงุเทพฯ จึงใช้อ านาจตามมาตรา 9 ออกประกาศควบคุม อาจมีทั้งการห้ามรถส่วนตัว
วิ่ง หรือการปิดโรงเรียน สถานที่ท างาน จนกว่าสถานการณจ์ะปกต ิแต่ตอนนี้ สถานการณ์ยังไม่ถึงขั้นนั้น ค่าฝุ่ นยังขึ้น ๆ 

ลง ๆ สงูแค่บางจุดเท่านั้น มาตรการในขณะนี้  จึงอาศัยกฎหมายที่มีอยู่ในการบังคับใช้ เช่น ประกาศห้ามเผาในที่โล่ง 

ควบคุมรถบรรทุกเข้าออกเมือง ตรวจจับรถควันด า และขอย ้าว่ายังไม่มีประกาศใด ๆ เพ่ิมเติมจากทางกระทรวง

สาธารณสขุ  ขอแนะน าให้ลดการท ากจิกรรมนอกบ้านในพ้ืนที่เสี่ยง เพ่ือลดการสมัผัสและผลกระทบจากฝุ่ น PM 2.5 

7 มีนาคม 2560 

สรุปข่าว สธ. ประจ าวนัที ่23 มกราคม 2562 

ส านกัสารนเิทศ ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 

โทร 0 2590 1311-3  โทรสาร 0 2591 8613 เว็บไซต ์http://pr.moph.go.th 
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สื่อ ประเด็นข่าว 

อย่างการวิ่งมาราธอน หากเป็นไปได้ให้เลื่อนการจัดกจิกรรมไปก่อน เพราะสถานการณ์ฝุ่ นจะอยู่ไปถึงประมาณเดือน 

ก.พ.นี้  หรือหากจัดกต็รวจสอบว่า พ้ืนที่ที่จัดนั้นเหมาะที่จะจัดวิ่งหรือไม่ เช่น หากเป็นสส้ีม สแีดงควรงดจัดเลย 

ส านักข่าวไทย 

ไอเอน็เอน็ 

เวบ็ไซต ์tnamcot 

เดลินวิส ์มตชิน 

คอลัมน์ ส่องโรคไข

สขุภาพ 

   -เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธบิดกีรมการแพทย์  กล่าวว่า จากกรณกีารเสนอข่าว ผู้ป่วยหญิงมอีาการลมพิษ

อย่างหนัก คันตามร่างกายและปวดแสบทั้งตัว จนอาการเริ่มหนัก ทั้งตา รอบปาก จมูก ใบหน้า ขาหนีบ ข้อพับต่างๆ 

และรู้สกึร้อนทั้งตัว กินยาและทายาไม่หาย จึงได้ไปพบแพทย์แต่ยังไม่สามารถระบุได้ว่า  เป็นเพราะฝุ่ นละอองหรือไม่ 

แพทย์ วินิจฉัยว่ามภีมูคิุ้มกนัต ่ากว่าคนปกติทั่วไป ซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุที่เมื่อเจอฝุ่ นมากๆ ท าให้ภมูิแพ้ก าเริบขึ้น และ

การที่เป็นคนเลือดออกง่าย และไหลไม่หยุด ดงันั้น การปกป้องผิวหนังให้สมัผัสกบัฝุ่ นดังกล่าวให้น้อยที่สดุจึงเป็นสิ่งที่

ส  าคญัและจ าเป็น โดยเฉพาะอย่างย่ิงในคนที่มโีรคผวิหนังอยู่เดมิเพ่ือป้องกนัไม่ให้โรคก าเริบมากย่ิงขึ้น 

สยามรัฐ เดลินวิส ์
คมชัดลึก  

มตชินออนไลน ์

  -เสนอข่าว พญ.มิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ผอ.สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ กล่าวว่า การสัมผัสกับฝุ่ นดังกล่าวอย่าง

ต่อเนื่องเป็นเวลานาน เป็นปัจจัยหนึ่งที่ท  าให้ผิวเสื่อมชราได้เรว็ขึ้นนอกเหนือจากปัจจัยทางแสงแดดและการสบูบุหร่ี 

การศึกษาในประเทศเยอรมนีและประเทศจีน พบว่าการสมัผัสกบัฝุ่ นละอองขนาดเลก็เป็นเวลานานมีผลท าให้ผิวเสื่อม

ชรา โดยพบการเกดิจุดด่างด าเพ่ิมมากขึ้นบริเวณใบหน้า และการเกดิร้ิวรอยบริเวณร่องแก้มมากย่ิงขึ้นด้วย 

เดลินวิส ์  -เสนอข่าว ชาวบ้านในพ้ืนที่หมู่ 4 ต.สามโคก อ.สามโคก จ.ปทุมธานี ได้รับความเดือดร้อนจากควันพิษอย่างหนัก 
เนื่องจากโรงงานในย่านดงักล่าว ลักลอบเผาขยะที่มมีลพิษ และสารเคม ีในช่วงเยน็หรือค ่า จน ส่งกล่ินเหมน็ฟุ้งกระจาย

ไปทั่วบริเวณ สร้าง ความเดือดร้อนให้กับชาวบ้าน โดยไม่มีหน่วยงานที่รับผิดชอบเข้าไปดูแล อย่างไรกต็าม เมื่อ

ประมาณ 3 ปีก่อน เจ้าหน้าที่ทหารที่รับผิดชอบพ้ืนที่ อ.สามโคก เคยสั่งปิดโรงงานบางแห่งในซอยวัดสงิห์ ที่ลักลอบ 
ปล่อยสารพิษและเผาสารเคมมีาแล้วคร้ังหนึ่ง 

      ส่วนที่ จ.สมุทราสาคร สถานการณ์ฝุ่ นมีค่าเกินมาตรฐาน มีพื้ นที่สีแดง 2 จุด คือ ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน และริม
ถนนคู่ขนานพระราม 2 อ.เมือง นายสมคิด จันทมฤก ผวจ.สมุทรสาคร จึงสั่งให้ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด ติดตามสถานการณ์ต่อเนื่อง พร้อมแจ้งสภาพอากาศให้ประชาชนทราบเป็นระยะ  ขณะที่ทาง อบจ.

สมุทรสาคร แจกหน้ากาก N95 ให้กบัผู้ที่ต้องเดนิทางไปท างานในกรงุเทพฯ และล้างถนนต่อเนื่อง เพื่อชะล้างฝุ่ นละออง ให้
เบาบางลง ส่วนแผนระยะยาวนั้น จะใช้มาตรการในการควบคุม ต้นก าเนิดฝุ่ นละอองขนาดเลก็ทั้งจากโรงงานอุตสาหกรรม 

รถยนต ์การก่อสร้าง หรือการเผาไหม้ในที่โล่งแจ้ง พร้อมรณรงค์เร่ืองของการปลูกต้นไม้ขนาดใหญ่เพื่อเป็นตัวช่วยดูดซับ

สารพิษ 

เวบ็ไซตแ์นวหน้า  -เสนอข่าว นายวีรัส ประเศรษโฐ รองผู้ ว่าฯราชบุรี กล่าวว่า สถานการณ์ PM 2.5 ของจังหวัดราชบุรี ยังคงมีค่าสงูเกนิ
มาตรฐาน แนะประชาชนควรใส่หน้ากากป้องกัน ขณะที่หลายพ้ืนที่ยังคงเผากลางแจ้ง รถบรรทุกยังคงปล่อยควันด า  
ทั้งนี้ทางจังหวัดราชบุรี ได้ประชุมและตดิตามสถานการณเ์ป็นประจ าวัน โดยประชาชนสามารถตดิตามข้อมูลข่าวสารการ

ประกาศได้ที่ สสจ.ราชบุรี หรือ ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 

โพสตทู์เดย์  -เสนอข่าว  นายอาคม เติมพิทยาไพสฐิ รมว.คมนาคม กล่าวว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างศึกษาเตรียมก าหนดเป็นนโยบาย
แก้ปัญหาค่าฝุ่ นละอองระยะยาว เช่น เคร่ืองยนตท์ี่ใช้พลังงานสะอาดจะเสยีภาษีต ่า 

workpointnews    -เสนอข่าว นายมนัส หมวดเมือง ผู้จัดการสหกรณ์กองทุนสวนยาง บ้านหนองครก ต.หนองปรือ อ.รัษฎา จ.ตรัง 

กล่าวว่า ได้ผลิตสนิค้าตัวใหม่เพ่ิมอกี 1 ชนิด คือ ยกทรงยางพารา เพ่ือส่งขายตลาดหลักคือ ประเทศจีน เช่นเดียวกบั 
หมอนยางพารา และที่นอนยางพารา ทั้งนี้ ได้มตีวัแทนบริษัทส่งออก และตัวแทนบริษัทที่รับซื้ อจากประเทศจีนเดินทาง

มาตดิตามออร์เดอร์ด้วยตนเอง ขณะเดยีวกนัได้มบีางบริษัทในกรุงเทพฯ ติดต่อขอสั่งซื้ อยกทรงยางพารารวมประมาณ 

500-1,000 ชิ้น เพ่ือน าไปท าเป็นหน้ากากอนามยัป้องกนัฝุ่ นละอองขนาดเลก็ PM 2.5 ในขณะนี้  
Workpointnews 
เวบ็ไซต ์Mthai 

เวบ็ไซตไ์ทยโพสต ์

  -เสนอข่าว โรงเรียนรุ่งอรุณ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทยีน และโรงเรียนสาธติจุฬาฯฝ่ายประถม เขตปทุมวัน กทม. 

ประกาศให้หยุดการเรียนการสอน ในวันที่ 23-25 มกราคม 2562 เพ่ือหลีกเล่ียงฝุ่ นละออง PM 2.5  หวั่นมี
ผลกระทบกบัสขุภาพนักเรียนทุกระดับชั้น นอกจากนี้ ยังม ีที่ประกาศหยุดเรียนเช่นเดยีวกนั 

สปริงสน์ิวส ์   -เสนอข่าว แชร์สนั่น หนุ่มโพสต ์ไอเป็นเลือด ปอดติดเชื้ อรุนแรง ซึ่งเบื้องต้น ผู้โพสต์สนันิษฐานว่า อาการป่วย อาจ

มาจากการสดูดม PM 2.5 ตรงๆ โดยไม่เคยสวมหน้ากากโดยวันที่ 23 ม.ค. หมอนัดเอกซเรย์ปอดอกีรอบ 

โพสตทู์เดย์ คอลัมน ์   -กล่าวว่า ปัญหาฝุ่ นที่ต้องระวังคือปัญหาความแตกตื่นจนฝุ่ นตลบ   เพราะมีข่าวสารพัดมาตรการต่างถูกงัดเตรียมใช้
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 ณ มุมขวา ออกมา ท าให้  เศรษฐกจิ ธุรกจิ ได้รับผลกระทบจากความแตกตื่น โดยเฉพาะการท่องเที่ยว  ร้อนถึงกรมอนามัย ต้อง
ออกมาแก้ข่าวความเข้าใจผิดว่า กรมอนามัยจะต้องเป็นผู้ออกประกาศในการควบคุมสถานการณ์ หากค่าฝุ่ นละออง

ขนาดเลก็ PM 2.5 วิกฤตรนุแรง แต่ความจริงแล้ว  พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 
ให้อ านาจนายกฯ เป็นผู้สั่งการ จะเป็นการห้ามขับรถยนต์ส่วนตัว การปิดโรงเรียน สถานที่ท างาน กท็ าได้หมด จนกว่า

สถานการณ์จะดีขึ้น แต่ปัจจุบันยังไม่ถึงขั้นนั้น ค่าฝุ่ น PM 2.5 ยังขึ้นๆ ลงๆ สงูแค่บางจุดของ  กทม.และปริมณฑล
เท่านั้น        ในขณะนี้จึงอาศัยกฎหมายมาบงัคบัใช้ เช่น ผู้ว่าฯกทม.และจังหวัดปริมณฑล มาบังคับการห้ามเผาในที่โล่ง 
ใช้กฎหมายจราจรและขนส่ง ในการควบคุมรถบรรทุกในการเข้าออกเมือง การตรวจจับรถควันด า เป็นต้น           และที่
ส  าคญัพ้ืนที่มปัีญหากค็อืบริเวณที่จราจรตดิขดั   จึงควรตั้งหลักกนัให้ดอีย่าให้ปัญหาฝุ่ นบานปลาย     

คมชัดลึก คอลัมน์ 
สายตรง 

  -กล่าวว่า วิกฤตฝิุ่ น พีเอม็ 2.5 ปอท.เตอืนแชร์ข่าวปลอมตดิคุก 5 ปี  
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   -เสนอข่าว นพ.วิฑรูย์ ด่านวิบูลย์ ผอ.องคก์ารเภสชักรรม  แถลงข่าวผลการด าเนินงานปี 2561ความคืบหน้าโครงการ

ส าคัญทิศทางในอนาคตของ อภ.ว่า ผลการด าเนินงานในปี 61 อภ.มีผลประกอบการ 16,651ล้านบาท โดยในปี 62 

ตั้งเป้าหมายผลประกอบการไว้ 16,720 ล้านบาท นอกจากนี้  ได้เดินหน้าตามยุทธศาสตร์ชาติในการสร้างความมั่นคง

ทางยาให้กบัประเทศ ซึ่งประสบความส าเรจ็จนโรงงานผลิตยารังสติ 1 สถานที่ผลิตยาต้านไวรัสเอดสเ์อฟฟาไวเรนทไ์ด้

รับรองมาตรฐาน WHO PQ และยังได้รับรางวัล FOYA AWARD จากสมาคม ISPE ที่มีสมาชิกจาก 90 ประเทศทั่วโลก 

ในฐานะที่เป็นโรงงานที่ได้มาตรฐานสากล สามารถเพ่ิมก าลังการผลิตยาของ อภ.ได้ปีละ 38 ล้านเมด็ ช่วยรัฐประหยัด

เรื่องการสั่งซื้อยาจากต่างประเทศได้มากกว่า 7,500 ล้านบาท และในปี 62 อภ.จะเดนิหน้าโรงงานผลิต (วัคซีน) ชีววัตถุ 

ที่ จ.สระบุร ีคาดว่าเดอืน พ.ค.นี้  จะได้วัคซีนจริงมาทดสอบกบัอาสาสมคัรในคน และใช้เวลา 1 ปีในการติดตามผล ก่อน

จะน าข้อมูลขอขึ้นทะเบียนวัคซีนต่อไป ส่วนการน ากัญชามาใช้ทางการแพทย์ คาดว่าปลายเดือน ก.พ.นี้ จะเริ่มปลูกได้ 

เบื้องต้นจะมีการน าเข้าสายพันธุ์จากแคนาดาและใช้สายพันธุ์ไทยปลูกผสมกนั  คาดว่าลอตแรกประมาณเดือน พ.ค.-

ม.ิย.จะได้น า้มนักญัชาประมาณ 25 กโิลกรัม หรือประมาณ 2,500-3,000 ขวด และในแปลงแรกที่ปลูกหากได้ผลผลิต

ครบน่าจะได้กญัชาแบบแห้งทั้งสิ้น 100 กโิลกรัม หรือได้น า้มนักญัชา 10,000-12,000 ขวด 

 

โพสตทู์เดย์   

มตชิน  เดลินวิส ์ 

ผจก.รายวัน  

กรงุเทพธรุกจิ  

สยามรัฐ ไทยรัฐ  

ข่าวสด 

ค่ารกัษารพ.เอกชน 

-เสนอข่าว นายสนธรัิตน์ สนธจิิรวงศ์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม. เมื่อวันที่ 22 ม.ค. ได้เหน็ชอบให้เพ่ิม

รายการสนิค้าและบริการควบคุมปี 62 จ านวน 2 รายการ คอื เวชภัณฑก์ารรักษาโรค บริการทางการแพทย์ และบริการ

อื่นของสถานพยาบาลเกี่ยวกับการรักษาโรค ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ จากนี้ กระทรวงพาณิชย์จะเร่งตั้ ง

คณะอนุกรรมการ ซึ่งมผู้ีแทนจากทุกฝ่ายร่วมก าหนดมาตรการให้เรว็ที่สดุ เมื่อได้ข้อสรปุจะเสนอให้คณะกรรมการกลาง

ว่าด้วยราคาสนิค้าและบริการ (กกร.) อนุมตั ิทั้งนี้  นายกฯได้ย า้ว่า ให้ พณ.และคณะอนุกรรมการให้ความเป็นธรรมกบั

ทุกฝ่าย ทั้งแก่ประชาชนและผู้ประกอบการ 

   - นพ.อดนิันท ์กติตริัตนไพบูลย์ ผอ.รพ.สมติเิวช ศรีนครินทร์ กล่าวว่า มต ิครม.ที่ออกมาไม่ใช่เร่ืองใหม่ เพราะก่อน

หน้านี้ ได้มีการประกาศขอความร่วมมือรพ.เผยแพร่ราคายาและค่ารักษาขึ้นเวบ็ไซต์ ซึ่งได้เตรียมการมาระยะหนึ่งแล้ว 

แต่จะต้องตดิตามมาตรการที่จะออกมาว่าเป็นอย่างไร 

    -นพ.เอื้อชาต ิกาญจนพิทกัษ์ อดตีนายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชน กล่าวถงึกรณ ีครม. มีมติให้ค่ายา และเวชภัณฑ ์

และบริการทางการแพทย์ เป็นสนิค้า และบริการควบคุม ว่า ในฐานะของผู้ประกอบการ รพ.เอกชน เรากต้็องท าตาม 

จากนี้กอ็ยู่ที่คณะอนุกรรมการฯ จะพิจารณาวางหลักเกณฑอ์อกมาอย่างไร แต่อย่ากระทบจนกระทั่งความมปีระสทิธภิาพ

ของ รพ.เอกชนกลายเป็นความด้อยลงไป เพียงเพราะไปแก้ปัญหาของคน 2-5% แล้วกระทบคนส่วนมาก 95%  

    -พล.อ.ประยุทธ ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. ให้สมัภาษณ์ว่า เป็นการท าตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยราคา

สนิค้าและบริการ พ.ศ.2542 ที่ก  าหนดให้ต้องปรับปรงุรายการสนิค้าและบริการควบคุม ทุกๆ 2 ปี ในการปรับปรงุครั้ง

นี้  คณะอนุกรรมการจากทุกภาคส่วนร่วมกนัพิจารณาก าหนดมาตรการก าหนดสนิค้าและบริการหลายรายการเข้ามาด้วย 

เดิมมีสินค้าและบริการควบคุม 50 กว่ารายการ แต่ตอนนี้  ได้ยกเลิกการก าหนดให้น า้ตาลทรายเป็นสินค้าควบคุม 

ขณะที่ ก.สาธารณสขุก ากบัดูแลการด าเนินการของรพ.เอกชนในระดบัหนึ่งแล้ว ซึ่งต้องดูแลผู้ให้และผู้รับบริการทางการ

แพทย์ โดยกรณขีองรพ.เอกชนมบีางแห่งที่เข้าตลาดหลักทรัพย์แล้ว จึงต้องพิจารณาความแตกต่างตรงนี้ ด้วย ดังนั้น สิ่ง

ที่รัฐบาลท าตอนนี้  คอืการมอบหมายให้ไปก าหนดมาตรการที่เหมาะสมออกมา ต้องดูกฎหมายหลายฉบับ และไม่ใช่จะ
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ไปควบคุมราคาได้ทั้งหมด แต่ต้องท าให้เกดิความโปร่งใสและเป็นธรรม จึงขอทุกฝ่ายอย่าเพ่ิงวิตกหรือตื่นเต้นในเรื่องนี้  

และอย่าไปเคล่ือนไหวหรือท าอะไรที่ไม่ถูกต้อง 

     ส าหรับสิ่งที่ต้องท าให้เป็นรปูธรรม คอื เนื่องจากม ีพ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ.2541 ควบคุมดูแลสถานบริการทาง

การแพทย์ และก าหนดให้สถานพยาบาลทุกแห่งต้องมป้ีายแจ้งจุดที่ผู้ป่วยตรวจสอบสทิธขิอง ผู้ป่วยหรืออตัราค่าบริการ

ทางการแพทย์ก่อนเข้ารับบริการ ขณะที่ผู้ให้บริการต้องแสดงรายละเอยีดเกี่ยวกบัค่ารักษาพยาบาล ค่ายาและเวชภัณฑ ์

ค่าบริการทางการแพทย์ให้ผู้ ป่วยได้รับทราบ เพ่ือใช้ตัดสินใจก่อนเข้ารับการรักษา จึงขอให้ทุกฝ่ายช่วยกันท าตรงนี้

ตามที่กฎหมายก าหนดไว้ ถ้าใครพบว่ามโีรงพยาบาลแห่งใดไม่ตดิป้ายดงักล่าว สามารถร้องเรียนมาได้ หรือหากใครเข้า

รับบริการทางการแพทย์แล้วรู้สกึว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม ร้องเรียนได้ตามช่องทางรับเรื่องร้องเรียน  

     -นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่ โฆษกประจ าส านัก

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เป็นหน้าที่ของกระทรวงพาณชิย์ที่จะด าเนินการให้เรว็ที่สดุ เรียกประชุมคณะอนุกรรมการพิเศษ

ที่ ครม.ให้มีการแต่งตั้ง ภายใต้ชื่อคณะอนุกรรมการพิจารณาราคายาและเวชภัณฑ์ค่ารักษาพยาบาล ค่าบริการทาง

การแพทย์ และค่าบริการอื่นของสถานพยาบาล เ พ่ือพิจารณาความพร้อม ก่อนที่ จะก าหนดมาตรการที่

เหมาะสม  คณะอนุกรรมการ ประกอบด้วยตวัแทนจาก พาณชิย์ สาธารณสขุ กรมบัญชีกลาง สมาคมโรงพยาบาลเอกชน 

มูลนิธเิพ่ือผู้บริโภค สปสช. สมาคมประกนัชีวิต สมาคมประกนัวินาศภัย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐศาสตร์ ฯลฯ 

  - น.ส.สภุัทรา นาคะผวิ ประธานอนุกรรมการด้านสขุภาพ คณะกรรมการองค์การอสิระเพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภคภาค

ประชาชน (คอบช.) กล่าวว่า เครือข่ายผู้ บริโภค ชื่ นชมรมว.พาณิชย์ ที่ เดินหน้าท าเ ร่ืองนี้  ขอเสนอเร่งตั้ ง

คณะอนุกรรมการที่มีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายในสัดส่วนที่เป็นธรรม พร้อมเตรียมรายชื่อตัวแทนจากฝั่งผู้บริโภคและ

นักวิชาการ คาดหวังว่าคณะอนุกรรมการชุดนี้  จะเดินหน้าได้ทนัทใีนการเสนอมาตรการก ากบัค่ายา วัสดุทางการแพทย์ 

และค่ารักษาพยาบาล คาดหวังว่า การก ากบัคร้ังนี้  จะต้องมมีาตรการมากกว่าการขายไม่เกนิราคาที่แจ้งข้างกล่อง  

คมชัดลึก     -เสนอว่า รพ.เอกชนเตรียมแยกค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนส่วนอื่นๆ ที่เดิมคิดไว้ในค่ายาออกมาจากค่ายา คาดว่าจะมี

มากกว่า 10 หมวด เกนิ 50% ของค่ายาเดมิ เพราะในการให้บริการล้วนเป็นต้นทุนของโรงพยาบาลเอกชนทั้งสิ้น ตั้งแต่

ค่าที่จอดรถ ค่าเวรเปล ค่าเวชระเบยีน ค่าพนักงานต้อนรับ ค่าฝ่ายการพยาบาล ค่าใช้เคร่ืองมือแพทย์ ค่าบริหารยา ค่า

สตอ็กยาที่จะยาเคมีตัวเดียวแต่ต้องมีสตอ็ก 5 ตัวเพ่ือให้พร้อมส าหรับการสั่งจ่ายยาของแพทย์ ค่าเภสชักรเพ่ือให้เหน็

ชัดเจนว่าค่ายาจริงๆ นั้นเท่าไหร่ จะได้ไม่เกนิจากที่มกีารควบคุม 

 -นพ.เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ อดีตนายกสมาคมรพ.เอกชน กล่าวว่า การที่แยกหมวดค่าใช้จ่ายอื่นออกมาจากค่ายา 

อาจจะกระทบผู้ที่ซื้อประกนัสขุภาพที่จะต้องจ่ายเงินเอง 2 เด้ง คือจ่ายเงินซื้ อประกนัแต่บริษัทประกนัจะจ่ายให้เฉพาะ

ค่ายา ค่าแพทย์ และค่าห้องตามที่มีการระบุในใบเสรจ็ เมื่อรพ.เอกชนแยกค่าอื่นๆ ออกมาจากค่ายา ในส่วนที่แยก

ออกมาผู้ซื้ อประกันกจ็ะต้องจ่ายค่าส่วนเกินนอกเหนือจากที่ประกันจ่ายเอง ส านักงานคณะกรรมการการก ากับและ

ส่งเสริมการประกอบธรุกจิประกนัภัย (คปภ.) จะต้องวางแนวทางแก้ปัญหาเรื่องนี้  

     นอกจากนี้  หากประเทศไทยมีการควบคุมก ากับมาก จนรพ.เอกชนไม่มีก าลังหรือทุนเหลือเพียงพอที่จะพัฒนา

คุณภาพรพ.ให้ดขีึ้น กน่็าจะย้ายรพ.ไปตั้งบริเวณชายแดน หรือตั้งรพ.ในประเทศเพ่ือนบ้านแทน แล้วจะกลายเป็นการ

น าคนไทยออกไปรักษาในประเทศเพ่ือนบ้าน เพราะต้องการคุณภาพที่ดขีึ้นมากกว่าที่มใีนไทยจากการที่โรงพยาบาลไม่มี

การพัฒนา สวนทางปัจจุบันที่รพ.เอกชนไทยอาจจะมีการไปตั้งรพ.ในประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น ลาว เมียนมาร์ กมัพูชา

เพ่ือดึงคนเข้ามารักษาในประเทศไทย รวมถึงสญูเสยีคนจากกลุ่มประเทศอื่นที่เข้ามารับการรักษาในไทยผ่านนโยบาย

การเป็นศูนย์กลางการแพทย์เอเชีย หรือ เมดคิลัฮับด้วย 

เดลินวิส ์คอลัมน์หมาย

เหตสุบีานเยน็ 

   -เร่ืองนี้ มีทั้งข้อดี และข้อเสีย เพราะหากเข้าไปควบคุมมากทั้งคุณภาพและยาที่จ่ายให้ผู้ป่วยกจ็ะต้องด้อยลงไป

ด้วย   ทางที่ดีควรใช้วิธปิีดประกาศค่าบริการทางการแพทย์ให้ชัดเจน เป็นทางเลือก ควรมีการก ากบัในด้านราคาและ

ควรมคีณะกรรมการทบทวนราคาทุกปีว่าเหมาะสมหรือไม่ 

 

กรงุเทพธรุกจิ  

บทความพิเศษ 

ร่าง พ.ร.บ.ยา 

   -เสนอบทความ โดย ดร.เฉลิมพล ไวทยางกูร กล่าวว่า ร่างแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ร.บ. ยา ก าลังมีการพิจารณาอย่าง

เร่งด่วน โดยคณะกรรมาธกิารวิสามญั สนช. ก าหนดให้แล้วเสรจ็ภายในเดือน ก.พ.นี้   โดยมีการถกเถียงกนัว่าใครควร

เป็นคนตดัสนิใจเรื่องการใช้ยา  แต่ในต่างประเทศ  FDA สหรัฐ ก าลังวางแผนปรับเปล่ียนเร่ืองยา เป็น 3 ประเภท คือ

ยาที่ซื้ อหาได้เองตามร้านขายทั่วไป ร้านสะดวกซื้ อ ยาที่แพทย์แนะน าให้ซื้ อหา และยาที่ต้องให้แพทย์สั่ง เนื่องจากคน

อเมริกนัซื้อยาจากร้านทั่วไปมากนิเอง เช่นพวกยาแก้ปวด แต่ใช้ต่อเนื่องเป็นการใช้ยาเกนิขนาด ย่ิงกว่านี้ ราคายาที่ซื้อหา
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ได้เองตามร้านทั่วไปกม็ี ราคาแพงขึ้ นไปเร่ือยๆ ท าให้เป็นค่าใช้จ่ายที่กลายเป็นภาระของประชาชนมากขึ้ น ซึ่ งดู

เหมอืนว่า ในประเทศเราไม่มีการพูดถึงเรื่องเหล่านี้  อาจเป็นเพราะสาเหตุการเสยีชีวิตด้านอื่น เช่น อุบัติเหตุรถยนต์มี

อตัราที่สงูและเป็นที่สนใจมากกว่า แต่ อย.กไ็ม่ควรมองข้าม นอกจากนี้  การแก้ไขพ.ร.บ.ยาขณะนี้ ดูจะเน้นเรื่องการก้าว

ก่ายระหว่างวิชาชีพระหว่างกนัมากกว่าเรื่องอื่น จึงได้ตั้งข้อสงัเกตไว้หลายข้อด้วยกนั อาท ิร่าง พ.ร.บ.ยา ที่ อย. เสนอ

มานี้  ไม่สอดคล้องกบันานาชาต ิเพราะเสนอให้มยีา 4 ระดบัคอื ยาที่จ่ายตามใบสั่งยาของแพทย์ ยาจ่ายโดยเภสชักร ยา

ที่ประชาชนเลือกใช้ ได้เอง (ยาสามญัประจ าบ้าน) และยาบรรจุเสรจ็  ในขณะที่นานาชาติไม่มียาแบบที่สี่ อย. มีเหตุผล

อะไร เรื่องยานี้ น่าจะยึดเอาผู้ ป่วย/ ประชาชนเป็นศูนย์กลางมากกว่าวิชาชีพ น่าจะพิจารณาว่าประชาชนได้ประโยชน์ 

ปลอดภัย สะดวก เข้าถงึยาได้อย่างไร เรื่องนี้ ได้พิจารณาหาทางป้องกนั ในร่าง พ.ร.บ.ยา ฉบบันี้หรือไม่ 

 

ข่าวสด 

ไทยโพสต ์

แนะสูงวยัออกก าลงักาย 

    - เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์  อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ผู้สูงอายุควรเพ่ิมกิจกรรมทางกายใน

ชีวิตประจ าวัน และลดพฤติกรรม เช่น นั่ง/นอนดูทวีี หรือ ใช้ social media เป็นเวลา โดยรูปแบบกจิกรรมทางกายที่

ผู้สงูอายุสามารถปฏบิตัไิด้ 1.กจิวัตรที่ท าด้วยตนเอง เช่น งานบ้าน กวาดถูบ้าน รดน า้ต้นไม้ กวาดใบไม้  2. การเดินไป

จ่ายตลาด การเดนิไปท างาน ป่ันจักรยาน  3.กจิกรรมสนัทนาการหรืองานอดเิรก เช่น การร้องเพลง เต้นร า วาดภาพ 4.

การออกก าลังกายง่ายๆ เช่น ลีลาศ ร าไทเกก๊ ส่วนผู้สงูอายุที่มีโรคประจ าตัว ควรได้รับค าแนะน าจากแพทย์หรือ นัก

กายภาพบ าบดั การออกก าลังกายควรเริ่มด้วยการยืดเหยียด การออกก าลังต้องไม่หนักเกนิไป ก่อนหยุดออกก าลังควร

มกีาร cool down 

 

ข่าวสด 

โรคแผลในกระเพาะอาหาร 

  - เสนอข่าว  นพ.ณรงค ์อภิกุลวณชิ รองอธบิดกีรมการแพทย์ และโฆษกกรมการแพทย์ กล่าวว่า โรคแผลในกระเพาะ

อาหาร มสีาเหตจุาก 1. ตดิเชื้อแบคทเีรียเฮลิโคแบคเตอร์ ไพโรไล และ 2.การรับประทานยาแก้ปวดที่ไม่ใช่สเตียรอยด ์

(NSAIDs) รวมถงึยาต้านเกลด็เลือด เช่น แอสไพริน ผู้ ป่วยอาจจะมีอาการปวดท้องบริเวณใต้ล้ินป่ี อาเจียนเป็นเลือด 

ถ่ายด า รวมถงึภาวะโลหิตจาง โดยสามารถวินิจฉัยภาวะแผลในกระเพาะอาหารด้วยการส่องกล้องทางเดนิอาหารส่วนต้น 

และยังสามารถตรวจวินิจฉัยการติดเชื้ อเฮลิโคแบคเตอร์ ไพโรไลได้อกีด้วย การรักษา โดยให้ยาลดกรดร่วมกับรักษา

สาเหตุ ได้แก่ การให้ยาปฏิชีวนะหรือหยุดยาที่เป็นสาเหตุ การป้องกันให้หมั่นล้างมือ เลือกอาหารที่ถูกสุขลักษณะ 

หลีกเล่ียงอาหารรสจัด ของทอด อาหารที่มฤีทธิ์เป็นกรดสงู 

 

ข่าวสด แนวหน้า 

การประชมุความมัน่คงดา้นสุขภาพโลก 

      - เสนอข่าว นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธบิดกีรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า กรมฯในฐานะเป็นผู้รับผิดชอบ

ชุดกจิกรรมการพัฒนาระบบห้องปฏบิัติการสาธารณสขุได้จัดกจิกรรมในระดับภมูิภาคปีละ 1 ครั้ง เพ่ือสนับสนุนวาระ

ความมั่นคงสขุภาพโลกในภาคพ้ืนเอเชียแปซิฟิกและกระตุ้นให้เกดิความร่วมมอืขึ้นระหว่างประเทศ ส าหรับปี 2562 ได้

ร่วมกบักรมปศุสตัว์ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับชุดกจิกรรมคร้ังที่ 3 ระหว่างวันที่ 16-18 มกราคม 2562 ในหัว

เรื่อง "GHSA 2024 : Advancing Collaborative Efforts Across Relevant GHSA Action Packages" เพ่ือทราบความ

เคลื่อนไหวการด าเนินการตามกรอบวาระความมั่นคงด้านสุขภาพโลก ซึ่งก าหนดจะด าเนินการจนถึงปี 67 ติดตาม

ความก้าวหน้าตามแผนกลยุทธพั์ฒนาระบบห้องปฏิบัติการสาธารณสุข และการพัฒนาก าลังคนด้านสาธารณสุข โดย

ได้รับทุนสนับสนุนจากองคก์รเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศแห่งสหรัฐอเมริกา ผ่านทางองคก์ารอาหารและเกษตรแห่ง

สหประชาชาต ิผู้เข้าร่วมประชุมมาจากประเทศผู้น าชุดกจิกรรม D1 (สหรัฐอเมริกา แอฟริกาใต้ ยูกนัดา และประเทศ

ไทย) ประเทศ ผู้สนับสนุน ประเทศผู้น าชุดกจิกรรมอื่นๆ ผู้แทนด้านห้องปฏิบัติการสาธารณสุขและห้องปฏิบัติการ

สขุภาพสตัว์จากภมูภิาคอาเซียน (ASEAN) สมาคมความร่วมมือแห่งภมูิภาคเอเชียใต้ (SAARC) ผู้แทน จาก GHSA 

Steering Committee ผู้แทนจากองคก์รความร่วมมือระหว่างประเทศ อาท ิSEARO, WPRO, FAO HQ, WHO Lyon, 

OIE, GPP, DTRA, ASEAN Secretariat, US CDC, World Bank, USAID, CBEP, JICA ผู้แทนจากองค์กร 

หน่วยงานในประเทศไทย วิทยากรและแขกผู้มเีกยีรต ิจ านวน 120 คน  

 

ทวีีช่อง NBT 

แนวหน้า 

เวบ็ไซตแ์นวหน้า 

เวบ็ไซตส์ยามรัฐ  

 โครงการอย.นอ้ย 

 -เสนอข่าว นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ เลขาธิการ อย. ลงพ้ืนที่ ณ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย จ.สมุทรสาคร พร้อม

เย่ียมชมการด าเนินงานกจิกรรม อย. น้อย ซึ่งโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย เป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาที่ได้เข้าร่วม

โครงการ อย. น้อย     มาตั้งแต่เริ่มโครงการ ต่อเนื่องมาจนถงึปัจจุบนั และมพัีฒนาการในส่วนของการท ากจิกรรม อย.

น้อย อย่างเข้มแขง็ โดยได้รับรางวัลประกวดโครงการ อย. น้อย ระดบัประเทศ ระดับเขต และระดับจังหวัด นอกจากนี้
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 ยังได้รับการรับรองมาตรฐานโรงเรียน อย. น้อย ระดบัดเีย่ียม ตั้งแต่ ปี พ.ศ.56 - ปัจจุบนั 

 

สวท. สยามรัฐ 

ท าความสะอาดบา้นลดฝุ่ น 

   -เสนอข่าว นพ.ดนัย ธวีันดา รองอธบิดกีรมอนามยั กล่าวว่า ในช่วงที่ค่าฝุ่ นละอองขนาดเลก็ PM 2.5 มีปริมาณสงูนี้  

นอกจากประชาชนจะต้องรู้จักสวมหน้ากากป้องกันตนเองแล้ว ควรต้องหมั่นท าความสะอาดบ้านและจัดของให้เป็น

ระเบยีบ ไม่ให้มฝีุ่ นละออง โดยเฉพาะห้องนอน ควรซักผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน มุ้ง ผ้าห่มและพรมเชด็เท้าอย่างน้อย

สปัดาห์ละครั้ง ห้องครัว ท าความสะอาดพ้ืนไม่ให้มีเศษอาหารหรือคราบไขมัน ก าจัดเศษอาหารทุกวัน เพ่ือไม่ให้เป็น

แหล่งอาหารของสตัว์พาหะน าโรค ห้องส้วม หมั่นท าความสะอาดพ้ืนไม่ให้มีตะไคร่น า้  หรือ ผงแป้ง คราบสบู่ แชมพู 

เพ่ือป้องกันอันตรายจากการลื่นล้ม  ขณะท าความสะอาดควรสวมถุงมือ สวมหน้ากากปิดจมูกและปากทุกครั้ ง 

นอกจากนี้  ต้องหมั่นดูแลรักษาความสะอาดพ้ืนที่รอบบ้าน เพ่ือลดอบุตัเิหตแุละการสะสมของเชื้ อโรค และพาหะน าโรค

ต่างๆ 

 งานพระราชทานเพลิงศพหลวงพอ่คูณ 

เวบ็ไซต ์

naewna.com 

banmuang.co.th 

ส านักข่าวกรม

ประชาสมัพันธ ์

 

   -เสนอข่าว รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล คณบดคีณะแพทยศาสตร์ มข. กล่าวว่า ก าหนดจัดพิธพีระราชทานเพลิง

ศพครูใหญ่ และครูใหญ่หลวงพ่อคูณ เป็นกรณีพิเศษ ระหว่างวันที่ 21-28 ม.ค.62 ณ ศูนย์ประชุมกาญจนาภิเษก ม.

ขอนแก่น และในวันที่ 29 ม.ค.62  ณ ฌาปนสถานชั่วคราว บริเวณด้านหลังพุทธมณฑลอสีาน จังหวัดขอนแก่น คาดว่า

จะมีประชาชนมาร่วมงานพิธี ประมาณ 3-5 แสนคน จึงได้มีการเตรียมการต้อนรับผู้มาร่วมงานอย่างสมบูรณ์ทุกภาค

ส่วน 

   ด้าน นพ.สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นพ.สสจ.ขอนแก่น ได้แนะน าประชาชนในการปฏิบัติตัวเพ่ือดูแลสุขภาพของ

ตนเองและคนรอบข้าง พร้อมเข้าร่วมงานเตรียมความพร้อมด้านร่างกายและจิตใจ พักผ่อนให้เพียงพอ เตรียมน ้า 

อาหาร ยารักษาโรคประจ าตวั พกตดิตวั 

 

เวบ็ไซต ์kapook.com 

เหาระบาด 

    -เสนอข่าว เหาระบาดในโรงเรียน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี พบนักเรียนทั้งหญิง-ชาย เป็นเหากว่า 2,300 คน จาก

นักเรียน 5,000 คน เจ้าหน้าที่ร่วมกนัรณรงคแ์ละจัดท าโครงการก าจัดเหา เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดขีึ้นของเดก็ 

 

เวบ็ไซต ์

bangkokbiznews.com 

กระแสต่อตา้นวคัซีน 

   -เสนอข่าว องค์การอนามัยโลก กล่าวถึงกระแสต่อต้านวัคซีน อยู่ในภัยคุกคามสาธารณสขุโลก และส าหรับ 10 ภัย

คุกคามสาธารณสขุโลกที่องคก์ารอนามยัโลกประกาศในสปัดาห์นี้  ได้แก่ มลพิษทางอากาศ และภมูิอากาศเปล่ียนแปลง 

โรคไม่ติดต่อ ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ระบาดทั่วโลก ส่วนกลุ่มประชากรที่เปราะบางและอ่อนไหวต่อภัยสขุภาพ เช่น 

กลุ่มผู้อพยพ กลุ่มลี้ภัยสงคราม กลุ่มเดก็ 

 

ไทยรัฐ 

รา้นหมูย่างเกาหลี ปล่อยน ้ าเสียขยะลน้  

-เสนอข่าว นายอ าเภอบางปะอนิ จ.พระนครศรีอยุธยา สั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง สาธารณสุขอ าเภอ ลงพ้ืนที่

แก้ไขปัญหาขยะจ านวนมาก ที่หน้าร้านหมูย่างเกาหลีแบบบุฟเฟต์ขนาดใหญ่ของจังหวัด ตั้งอยู่ริมถนนจอมพลป. หมู่ที่ 

2 ต.สามเรือน หลังจากพบข้อร้องเรียนว่า มีการน าขยะจ านวนมากมากองทิ้งหน้าร้าน และน า้จากขยะไหลมาบนถนน 

รวมถึงมีการลักลอบทิ้ งน า้เสยีลงแหล่งน า้ด้านหลังร้าน จนสร้างปัญหาด้านมลพิษส่งกลิ่นเหมน็และน า้เน่าเสยีผลการ

ตรวจสอบพบว่าเกดิปัญหาจริง  

 

ประชาชาตธิรุกจิ 

เด็กหลอดแกว้ เทรนดใ์หม่ ธุรกิจพยาบาล 

   -เสนอข่าว เทรนด์ใหม่โรงพยาบาลเอกชนลงทุนเปิด "ศูนย์รักษาภาวะมีบุตรยาก" ( In Vitro Fertilization : IVF) 

หรือเดก็หลอดแก้วมากขึ้น ล่าสุด พบมีการจดทะเบียนตั้งบริษัทและคลินิก โดยมีเพ่ิมขึ้น 15-20 แห่งรองรับความ

ต้องการลูกค้าคนไทยและต่างชาติโดยเฉพาะชาวจีน จากนโยบายรัฐบาลจีนที่ต้องการให้ประชากรมีบุตรเพ่ิม รวมทั้ง

ลูกค้ากมัพูชา เมยีนมา ลาว นิยมบนิมาท าไอวีเอฟที่กรงุเทพฯ มากขึ้น 

 

โพสตทู์เดย์ 

 

องักฤษตดัต่อยีนไก่ตา้นหวดันก 

    -เสนอข่าว นักวิทยาศาสตร์องักฤษ ก าลังพัฒนาสายพันธุไ์ก่ตดัต่อพันธกุรรม เพ่ือให้ไก่สามารถต้านทานโรคไข้หวัด

นกได้ 100% และเป็นเกราะป้องกนัระหว่าง นกป่ากบัมนุษย์ โดยมีเป้าหมายเพ่ือหยุดยั้งโรคระบาดครั้งใหม่ในมนุษย์ 

โดยลูกไก่ที่ถูกตัดต่อยีนกลุ่มแรกจะได้รับการเพาะพันธุ์ในช่วงปลายปีนี้  ที่สถาบันรอสลิน มหาวิทยาลัยเอดินบะระ 

ประเทศสกอตแลนด ์

 


